

Họp mặt tân niên và Lễ bàn giao chức vụ gia trưởng Gia đình Bách hợp Nam California.

Vào 10 giờ sáng ngày Chúa nhật, 5 tháng 1 năm 2025 các trưởng niên thuộc Gia đình Bách hợp Nam California đã có mặt và lễ bàn giao đã được thực hiện trong không gian ấm cúng của trung tâm văn nghệ DIVA Ballroom Dance Studio, tọa lạc tại 8351 Garden Grove Blvd, Garden Grove, CA. 92844.

Chương trình và nghi thức bàn giao do trưởng Nguyễn Bá Thành và Nguyễn Cửu Lâm thực hiện, khởi đầu bằng lễ chào cờ Việt nam Cộng hoà và hội kỳ Hướng đạo thật nghiêm trang lồng vờ lời quốc ca và hội ca vang vọng từ tâm, tiếp theo là 1 phút tưởng niệm tổ tiên, các anh hùng đã có công lập quốc và gìn giữ đất nước, các chiến sĩ và đồng bào hy sinh vì tự do, và đặc biệt các trưởng và thân nhân trong phong trào Hướng đạo Việt nam .

Phần giới thiệu thành viên và quan khách, ngoài 20 thành viên của gia đình trưởng niên Nam California, còn có sự góp mặt của Làng trưởng niên Quảng tế, đại diện Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt nam có Trưởng Nguyễn trí Tuệ, tổng thư ký, hai ủy viên liên lạc Hướng đạo trưởng niên là Trưởng Hồ Đăng, và Trưởng Nguyễn mạnh Kym, đồng thời cũng có đại diện miền Tây nam Hoa Kỳ là trưởng Nguyễn Tammny.

Theo trưởng Lê Anh Dũng , thì gia đình Bách hợp Nam California đã được thành lập từ năm 1986 tại quận hạt Orange, do các trưởng kỳ cựu như Đỗ văn Ninh, Nguyễn thị Đáp, Vũ thanh Thông, Đinh Xuân Phúc, Đoàn văn Thiệp, Tôn thất Hy, Trần văn Bớt.. và qua 9 vị Gia trưởng, đương kim gia trưởng Bùi minh Hoàng hôm nay sẽ bàn giao chức vụ cho gia trưởng tân cử Nguyễn Đoàn. Sau phần trình bày nhân sự , lược thuật các công tác và thành quả đã thực hiện của gia trưởng thượng phiến Bùi minh Hoàng, đặc biệt là đã tổ chức thành công trại họp mặt Bách hợp 4 năm 2023.Nghi thức trao cờ đoàn và phần tuyên thệ của Tân gia trưởng Nguyễn Đoàn khiến cả hội trường chú ý và xúc động và thành phần điều hành mới được giới thiệu ngay sau đó.

Trong dịp này, Trưởng Hồ Đăng đã thay mặt Trưởng Nguyễn Trung Tường, Văn Phòng Trưởng Văn Phòng Hướng Đạo Trưởng Niên để ngỏ lời tri ân đến cựu gia trưởng Bùi Minh Hoàng, cũng như gửi lời chào mừng đến tân gia trưởng Nguyễn Đoàn.

Kế tiếp là phần trao quà cho tân và cựu gia trưởng, phần chúc mừng của đại diện quan khách do trưởng đáng kính Trần Thu Ba, 91 tuổi, của làng trưởng niên Quảng tế và phần trao tặng khăn quàng của Hội Đồng Trung Ương do Trưởng Hồ Đăng đại diện trao tặng.

Trước khi tiệc trưa kết thúc, nghi lễ cắt bánh mừng chức vụ gia trưởng mới, tất cả anh chị em trưởng niên vui vẻ thưởng thức chiếc bánh thơm ngon và các món ăn đã được dọn sẵn, tất cả lập vòng tròn và tay nắm tay cùng hát bài từ giả : Rời tay nhau chớ lâu nhé, vì tuy cách xa, nhưng ta hằng mong có ngày gặp nhau. Quyển luyến ra về lúc 1 giờ trưa cùng ngày.

DU AN – NMK